

## TẬP HUẤN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2022 - 2023

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác giảng dạy, chiều ngày 18/10/2022, trường THCS Phúc Lợi đã tổ chức tập huấn CNTT cho toàn thể cán bộ, giáo viên. Buổi tập huấn được diễn ra tại phòng Tin học của nhà trường với sự tham gia của 100% cán bộ giáo viên.



Hiện nay, toàn cầu hóa đã trở thành xu hướng phát triển tất yếu của mọi quốc gia trong đó việc “*lấy sức mạnh từ công nghệ, năng lượng từ thông tin và chèo lái bằng kiến thức*” là một yêu cầu bức thiết. Việc sử dụng CNTT sẽ đem lại hiệu quả cho quá trình giảng dạy và học tập. CNTT không chỉ phát huy sự sáng tạo mà còn giúp người giáo viên có thể linh hoạt hơn trong hoạt động giảng dạy. Đối với học sinh, điều này thực sự đem lại rất nhiều lợi ích. Trước tiên, các em được tiếp cận phương pháp dạy học mới, hấp dẫn hơn hẳn phương pháp đọc chép truyền thống. Ngoài ra, mối quan hệ tương tác giữa thầy và trò cũng được mở rộng, nhờ đó mà giáo viên có nhiều điều kiện để hiểu và nắm bắt mức độ tiếp thu kiến thức của học sinh và đưa ra những điều chỉnh phù hợp... Trên cơ sở nhận thức được tầm quan trọng đó, Ban giám hiệu trường THCS Phúc Lợi rất chú

trọng đến việc khuyến khích giáo viên ứng dụng CNTT vào giảng dạy. Đầu mỗi năm học, nhà trường đều tổ chức tập huấn cho giáo viên trong trường để nâng cao hiệu quả việc ứng dụng CNTT vào dạy học.



Trong buổi tập huấn, các giáo viên đã được hướng dẫn cách khai thác, sử dụng một số phần mềm hỗ trợ giảng dạy phổ biến; cách tìm kiếm, khai thác các tài liệu trên mạng để phục vụ công tác giảng dạy; cách thiết kế các trò chơi khởi động trong powpoint... Đặc biệt là phần chia sẻ về kinh nghiệm thiết kế bài giảng E-learning của cô giáo Ngô Hương Quỳnh. Trong cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning năm học 2021 - 2022, cô giáo Ngô Hương Quỳnh đã có sản phẩm dự thi và được giải cấp Bộ. Trên tinh thần chia sẻ để cùng nhau học hỏi, cô đã chia sẻ những kinh nghiệm mà cá nhân tích lũy được trong quá trình thiết kế sản phẩm dự thi: Trước hết, để làm được giáo án E-learning thì ngoài những kỹ năng soạn giảng thông thường, giáo viên cần có kỹ năng xây dựng bài giảng điện tử và khai thác những dịch vụ truyền thông được cung cấp trên Internet như dịch vụ lưu trữ, chia sẻ, email, web, blog... Cùng với đó, khi thiết kế bài giảng E-learning, giáo viên phải nắm vững kiến thức chuyên môn thì mới có thể chọn lựa hình ảnh và các đoạn phim "đắt giá" đồng thời biết đưa chúng vào nội dung bài giảng nhằm phát huy hiệu quả cao nhất. Người giáo viên cũng phải làm chủ kiến thức chuyên môn, CNTT của mình mới có thể cụ thể hóa một cách cô đọng, khoa học bằng các bảng biểu, sơ đồ kết hợp các hiệu ứng

màu sắc, âm thanh làm cho bài giảng bớt trừu tượng và giúp học sinh dễ hiểu và thấy hứng thú hơn trong quá trình học. Những chia sẻ của cô giáo Ngô Hương Quỳnh đã được các giáo viên chú ý lắng nghe và có nhiều phản hồi tích cực.



Mặc dù diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng buổi tập huấn CNTT năm học 2022 - 2023 đã tạo ra được không khí vô cùng sôi nổi, hào hứng. Buổi tập huấn không chỉ là cơ hội để học hỏi mà còn là dịp để các giáo viên cùng nhau chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm sử dụng CNTT trong giảng dạy nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.